

## สพม.39 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 ถวายเป็นราชกุศล

นำเสนอเมื่อ : 2 เม.ย. 2562

สพม.39 ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 22 ประจำปี 2562 ถวายเป็นราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนที่จะมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับภาคีเครือข่ายผู้ให้การสนับสนุนโครงการ โดยมีนายสุทธิเดช พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมมอบผ้าไตรจีวร ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จากนั้น พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ได้กล่าวเปิดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีนี้ แล้วจะได้นำพระสงฆ์สามเณรอนุโมทนาวิธิ์ ต่อไปเป็นอันเสร็จพิธี บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติให้แก่บิดามารดาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีนโยบายจัดโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรด้านบุคคลให้แก่เยาวชนของชาติ ได้มีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา นำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ

และจิตใจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของสังคม  
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ในช่วงระยะการปิดภาคเรียน รุ่นที่ 22 ประจำปี 2562  
โดยในปีนี้มีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมบวชเป็นสามเณรจำนวน 263 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างศรัทธาทศพิธราชธรรมต่ออายุพระศาสนา  
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
เพื่อให้ประชาชนได้บำเพ็ญกุศล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม และสถานศึกษา  
ในการร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม อุดมปัญญา  
ซึ่งเป็นความร่วมมืออันดี ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน